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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um innkaup heilbrigðisstofnana.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

1. Hverjir hafa eftirlit með og endurskoða innkaup heilbrigðisstofnana sem eru á fjárlögum
ríkisins og hvernig er því eftirliti háttað?

2. Hverjir samhæfa tækjakaup heilbrigðisstofnana til að koma í veg fyrir hugsanlega offjár-
festingu?


